

ประจำวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558

### เอกชนยื่นประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล 4 รวม 1.1 ล้านตัน มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า ตามที่คณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการค้าข้าวยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 4/2558 ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 นาปรังปีการผลิต 2555 ปีการผลิต 2555/56 (รอบ 1 และ รอบ 2) และปีการผลิต 2556/57 แบบรายคลังสินค้าตามสภาพข้าวที่เก็บรักษา ในคลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จำนวน 153 คลัง ประกอบด้วยข้าว 14 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว 5%, ข้าวขาว 10%, ข้าวขาว 15%, ข้าวขาว 25% เลิศ, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนปทุมธานี, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ข้าวปทุมธานี, ข้าวปทุมธานี 5%, ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ปลายข้าวเหนียวเอวัน, ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ, ปลายข้าวปทุมธานี และปลายข้าวหอมมะลิ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1.38 ล้านตันนั้น

การเปิดประมูลข้าวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ส่งออกและผู้ประกอบการโรงสี ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แสดงความจำนงเข้าร่วมการประมูลจำนวนมาก โดยเมื่อวานนี้ (6 ก.ค.) มีผู้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ รวม 62 ราย และในวันนี้ ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทั้งสิ้น 62 ราย แต่ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคา จำนวน 55 ราย ใน 105 คลัง โดยมีผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำ (Floor Value : FV) จำนวน 33 ราย 103 คลัง ปริมาณ 1.148 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 83 ของปริมาณที่เปิดประมูล) มูลค่าประมาณ 11,079 ล้านบาท และไม่ผ่าน FV ใน 2 คลัง โดยในครั้งนี้มีคลังที่ไม่มีผู้เสนอราคารวม 48 คลัง ทั้งนี้ ชนิดข้าวที่ขายได้มากที่สุดเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 0.99 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 71 ของปริมาณที่เปิดประมูล

"การเปิดประมูลครั้งนี้ ที่มีผู้เสนอซื้อมากถึง 1.148 ล้านตันนั้น ถือว่าซื้อมากที่สุดจากการเปิดประมูลมา 8 ครั้ง เพราะขณะนี้ตลาดมีความต้องการข้าวจำนวนมาก จากคำสั่งซื้อที่ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ผลผลิตข้าวในตลาดน้อยลง จากปัญหาภัยแล้ง ที่ทำให้ข้าวนาปรังรอบ 2 มีผลผลิตออกมาน้อย และยังต้องเลื่อนการปลูกข้าวนาปีปี 58/59 ออกไปอีก 1 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศ สามารถเปิดประมูลได้แล้ว 8 ครั้ง ปริมาณรวม 3.88 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 40,948 ล้านบาท" นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าว

ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศ จะรวบรวมผลการเสนอซื้อที่มีมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลัง นำเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณาผลการเสนอซื้อ ก่อนแจ้งผลการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐอย่างเป็นทางการให้ผู้ชนะการประมูลทราบต่อไป

นางดวงพร กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดประมูลข้าวรอบต่อไปจะนำข้าวส่วนใดมาเปิดประมูลนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งผลสรุปข้าวส่วนใดมาให้ก่อน ซึ่งหากสรุปคดีข้าวเกรตซีได้ก่อน ก็จะข้าวเกรตซีมาขายให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตเอทานอลก่อน แต่ทั้งหมดจะมีคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยหน่วยงานของภาครัฐ ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดราคากลางในการเปิดประมูลข้าวที่ต้องระบายออกไปให้ภาคอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดประมูลครั้งนี้ หากนบข.อนุมัติขายทั้งหมด 1.148 ล้านตัน มูลค่ารวม 11,079 ล้านบาท หรือเฉลี่ยขายได้ตันละ 10,000 บาท จะทำให้ขาดทุนประมาณ 16,400 ล้านบาท จากต้นทุนราคาข้าวสารในสต็อกที่ตันละ 24,000 บาท ตามราคาจำนำข้าวเปลือกที่ตันละ 15,000 บาท แต่หากรวมการประมูลทั้ง 8 ครั้ง ที่ขายข้าวได้ 3.88 ล้านตัน มูลค่า 40,948 ล้านบาท จะขาดทุนจากต้นทุนรับจำนำ 52,200 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าบริหารจัดการสต็อก และค่าดอกเบี้ยต่างอีก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## ข้าวขึ้น 500 บาทต่อตัน 62 บริษัทยื่นประมูล

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิด เผยว่า แนวโน้มราคาข้าวปรับตัวดีขึ้น โดยข้าวสารปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตันละ 500 บาท เนื่องจากปริมาณข้าวในตลาดลดลง และยังมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าภัยแล้งจะกระทบต่อการผลิตข้าวมากนักน้อยเพียงใด เพราะข้าวในหลายพื้นที่ยังไม่ปลูก แต่ถ้าถึงช่วงเดือน ส.ค.แล้วน้ำฝนยังน้อย ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวแน่นอน

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาข้าวสาร 5% ณ วันที่ 6 ก.ค.2558 ตันละ 11,700-11,800 บาท เพิ่มขึ้นจาก 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ตันละ 11,100-11,120 บาท ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ตันละ 8,000-7,800 บาท เพิ่มขึ้นจากตันละ 7,800-7,600 บาท

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค. กรมได้เปิดให้เอกชนยื่นซองเพื่อตรวจคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาล จำนวน 1.39 ล้านตัน ครั้งที่ 4/2558 โดยมีผู้สนใจยื่นซองทั้งหมด 62 ราย ซึ่งกรมจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 7 ก.ค. พร้อมกับเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน

การเปิดประมูลข้าวสต็อก รัฐบาลครั้งนี้ ที่มีผู้เข้าร่วมสนใจ เสนอซองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความต้องการข้าวในตลาดมากขึ้น เพราะข้าวนาปรังรอบ 2 คาดว่าจะมีผลผลิตออกเพียงเล็กน้อย จากผลกระทบภัยแล้ง และหากรัฐบาลสามารถอนุมัติขายข้าวในครั้งนี้ได้ทั้งหมด จะทำให้เหลือข้าวคุณภาพดีที่จะนำมาเปิด ประมูลในรอบต่อไปไม่ถึง 1 ล้านตัน จากที่มีข้าวคุณภาพดีอยู่ทั้งหมด 2.6 ล้านตัน โดยครั้งก่อนได้อนุมัติขายไป 8 แสนตัน

สำหรับการระบายข้าวในส่วนของข้าวเสียหาย เป็นฝุ่นผง ที่มีอยู่ 1.29 ล้านตัน และข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน โดยมีข้าวเกรดซีอื่นๆ ที่อยู่ในคลังเดียวกัน 1.33 ล้านตัน ที่เหลืออีก 3.3 ล้านตัน เป็นข้าวเกรดซีที่มีข้าวเกรดเอและบีปนอยู่ด้วย กรมต้องรอผลสรุปทางด้านคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ กำลังดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนของการเก็บหลักฐานให้แล้วเสร็จก่อน คาดว่าภายในเดือน ก.ค.นี้ น่าจะได้ข้อสรุปทางด้านหลักฐานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะนำออกมาประมูลได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## เอกชนร้อง อคส. ข้าวประมูลไร้คุณภาพ

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้มีที่ชนะการประมูลข้าวบางรายยังไม่นำข้าวออกจากโกดังหรือคลังสินค้าหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลหลายครั้งที่ผ่านมา โดยอ้างว่าข้าวไม่ได้คุณภาพข้าวเหมือนที่ไปดูก่อนการเปิดประมูลและที่สำคัญเจ้าของโกดังมีพฤติกรรมข่มขู่ ซึ่งสวนทางกับเหตุผลเจ้าของโกดังที่แจ้งว่า ข้าวในโกดังได้คุณภาพมาตรฐาน เพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ที่มี.ล.ปลัดดา ดิศกุล รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแล้ว

“ผู้ซื้อข้าวรัฐได้ร้องเรียนมายังองค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งเป็นคู่สัญญา ให้หาแนวทางแก้ไข โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อคส. ได้ร่วมกับบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวกลาง (เซอร์เวย์กลาง) ที่อคส.ว่าจ้างให้มาตรวจสอบคุณภาพ และเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานระดับสากล และตัวแทนจากจังหวัด หัวหน้าคลังสินค้าของ อคส.ประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ลงพื้นที่ไปดูโกดังเก็บข้าวที่มีปัญหาแล้วที่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท และอ่างทอง รวม 8 โกดัง เพื่อหาข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขแล้ว”

สำหรับผลการตรวจสอบโกดังเก็บข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์ 2 แห่งนั้น พบว่า แห่งแรกข้าว ไม่ได้มาตรฐานจริง ขณะเดียวกัน เจ้าของโกดังมีพฤติกรรมก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ซื้อ และขณะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ จนไม่สามารถหาข้อยุติได้ และต้องดำเนินการบังคับตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 ที่สัญญาระบุให้เจ้าของโกดังเป็นผู้รับผิดชอบข้าว หากคุณภาพ และปริมาณไม่เหมือนกับที่รัฐนำมาฝากเก็บครั้งแรก ซึ่งกรณีนี้ อคส.จะแจ้งความดำเนินคดีอย่างแน่นอน ส่วนแห่งที่ 2 ภายหลังจากเจรจากันแล้ว เจ้าของโกดังยินดีจะปรับปรุงข้าวสารให้ และผู้ซื้อจะทยอยรับมอบข้าวได้ในเร็วๆ นี้

ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง จังหวัดชัยนาท 4 แห่ง เจ้าของโกดังยินดีจะปรับปรุงข้าวให้เช่นกัน และผู้ซื้อจะทยอยรับมอบข้าวในเร็วๆ นี้ และจังหวัดอ่างทอง อีก 1 แห่งนั้น ผู้ซื้อไม่สามารถรับมอบข้าวได้ เพราะคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ซึ่งเป็นคณะทำงานที่แยกย่อยมาจากคณะกรรมการตรวจสอบข้าว ที่มี.ล.ปนัดดา เป็นประธาน ได้ตรวจสอบบัญชี ปริมาณคงเหลือ คุณภาพข้าว และเก็บตัวอย่างข้าวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 58 และมีคำสั่งห้ามการขนย้ายสินค้าออกจากโกดัง

*ที่มา เดลินิวส์*

### **พลังงานพร้อมนำข้าวเสื่อมคุณภาพผลิตเอทานอล**

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้กระทรวงพลังงานรับผิดชอบนำข้าวเกรดซีหรือข้าวเสื่อมคุณภาพประมาณ 5.8 ล้านตันเปลี่ยนเป็นพลังงานนั้น กระทรวงพลังงานจะดำเนินการ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก ข้าว 1-1.3 ล้านตัน ขอให้กระทรวงพาณิชย์ปลดล็อกการเป็นหลักฐานในคดีทุจริตข้าวให้เร็วที่สุด แล้วส่งมอบให้กระทรวงพลังงาน จากนั้นให้กระทรวงพาณิชย์ เปิดประมูลขายข้าว โดยกระทรวงพลังงานจะแนะนำให้โรงงานผลิตเอทานอลที่ปกติใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตไปประมูลข้าวจำนวน 7 โรงงาน จึงต้องการให้ดำเนินการเร็วที่สุด เพราะมีระยะเวลานำข้าวไปผลิตเอทานอลจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้น หลังจากนั้นจะมีผลผลิตมันสำปะหลังเข้ามาป้อนโรงงานเอทานอล

ส่วนข้าวอีกประมาณ 4.6 ล้านตัน มีแนวคิดที่จะให้ภาคเอกชนตั้งโรงงานผลิต biochar หรือถ่านชนิดหนึ่ง โดยนำถ่านดังกล่าวแทนถ่านหิน ดังนั้น ราคาจึงขึ้นอยู่กับความร้อนที่ได้จากการเผา ซึ่งทั้ง 2 แนวทางต้องการดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเวลาดำเนินการมีเพียง 4 เดือน เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังรอบใหม่จะออกมา คาดว่าจะช่วยให้สต็อกข้าวของรัฐบาลลดลงและจะมีส่วนช่วยปรับราคาข้าวของไทยดีขึ้น อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลอีกด้วย

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **โรงงานดึงซื้อข้าวเน่ารัฐบาลทำเอทานอล**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบกรอบการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 15.46 ล้านตัน โดยแบ่งเป็น 1. ข้าวสารเกรดเอและบี ที่สามารถนำมาบริโภคได้ 9.57 ล้านตัน ให้ประมูลขายให้กับเอกชน ทำข้าวถุงจำหน่ายหรือส่งออก 2. ข้าวเสื่อมคุณภาพเกรดซี ที่ต้องการนำมาประมูลเพื่อใช้ผลิตเอทานอล 4.6 ล้านตัน และ 3. ข้าวคุณภาพต่ำมากจนไม่สามารถนำมาผลิตเอทานอลได้ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจะเปิดประมูลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตในโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประมูล

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไปโอเอทานอล จำกัด และในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในการหารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ข้อสรุปว่าในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเสนอรับข้าวปริมาณ 1.3 ล้านตัน เพื่อนำมาผลิตเป็นเอทานอล คาดว่าจะสามารถผลิตได้ปริมาณ 400 ล้านลิตร (ข้าวเสื่อม 3.4 กิโลกรัมได้เอทานอล 1 ลิตร) โดยรวมโรงงานเอทานอลจากมันสำปะหลังที่เข้าร่วม 12-13 ราย และอีก 6-7 ราย เป็นโรงงานเอทานอลที่ใช้ทั้งกากน้ำตาล (โมลาส) และมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

ทั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังได้ยื่นเสนอว่า 1) ต้องมีการเปิดประมูลข้าวเป็นรายโกดัง 2) ต้องการให้ราคาข้าวเป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่ต้องการให้มีการจำหน่ายข้าวราคาที่ถูกจนเกินไป เพื่อป้องกันกระแสสังคมมองว่ากลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเข้ามาหาประโยชน์จากข้าวดังกล่าว และ 3) ต้องการให้ระบบการจ่ายเงิน-รับเงินเพื่อซื้อขายข้าวเสื่อมคุณภาพดังกล่าวโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่อจากนี้คือ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพดังกล่าวจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น สำหรับ

กระบวนการผลิตไม่มีปัญหา เพียงแค่เพิ่มอุปกรณ์ในการบดข้าวเข้าไปเท่านั้น รวมถึงในข้าวและมันสำปะหลังต่างมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สามารถนำมาผลิตเอทานอลได้

"เป็นการเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐอย่างแท้จริง เพราะเดิม ก.พาณิชย์จะใช้วิธีเผาทิ้งเท่านั้น ซึ่งภายหลังจากที่หารือในระดับกระทรวงรวม 3 ครั้งที่ผ่านมาจะทำประโยชน์จากข้าวเสื่อมได้ด้วยการนำมาผลิตเป็นเอทานอลแทน ครั้งนี้ต้องการช่วยภาครัฐจริง ๆ เพราะที่ผ่านมาภาครัฐก็ให้การส่งเสริมพลังงานทดแทนให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้นด้วย"

นายเดชพนต์กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำข้าวเสื่อมคุณภาพมาผลิตเป็นเอทานอลนั้นจะไม่กระทบต่อราคามันสำปะหลังแน่นอน เนื่องจากปัจจุบันไทยผลิตมันสำปะหลังประมาณ 30 ล้านตัน/ปี แต่ความต้องการส่งออกมากถึง 40 ล้านตัน/ปี เท่ากับว่าต้องนำเข้ามันสำปะหลังเพื่อมารองรับการใช้ด้วยซ้ำ สำหรับมันสำปะหลังที่นำมาป้อนให้อุตสาหกรรมเอทานอลเพียง 2 ล้านตัน/ปีเท่านั้น

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศรวมประมาณ 24 โรงงาน แบ่งเป็นโรงงานเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลัง 7 โรง คือ 1) บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด กำลังผลิต 400,000 ลิตร/วัน 2) บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กำลังผลิต 130,000 ลิตร/วัน 3) บริษัท อี 85 จำกัด (เดิมคือ บริษัท ดับเบิลเอ เอทานอล จำกัด) กำลังผลิต 250,000 ลิตร/วัน 4) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด กำลังผลิต 200,000 ลิตร/วัน 5) บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกัด กำลังผลิต 300,000 ลิตร/วัน 6) บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กำลังผลิต 150,000 ลิตร/วัน 7) บริษัท สีมานิเตอร์โปรดักส์ จำกัด กำลังผลิต 150,000 ลิตร/วัน

ส่วนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คือ 1) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด แบ่งเป็นเฟส 1-3 รวมกำลังผลิตประมาณ 1 ล้านลิตร/วัน และ 2) บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด กำลังผลิต 200,000 ลิตร/วัน

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## 'บิกตุ' เล็งร้อนนโยบายระบายข้าว

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 1 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 4/2558 ว่า ที่ประชุมหารือกันเรื่องการระบายข้าว และความก้าวหน้าของการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่มีผล กระทบโดยตรงทั้งหมด และเป็นปัญหาที่รัฐบาลนี้แบกภาระหนักอึ้งไว้ ซึ่งคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบการค้าข้าวหรือการผลิตข้าวในประเทศไทยเสียหาย

"ถ้านโยบายนี้ยังอยู่ประเทศไทยล้มเหลวแน่นอนในเรื่องข้าว จะเสียหายมหาศาล เราพยายามหามาตรการทุกมาตรการในขณะนี้ เพราะมีความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามาด้วย มีเรื่องข้าวที่เก็บไว้เสื่อมคุณภาพเข้ามาด้วย เพราะราคาข้าวในตลาดโลกก็สูงขึ้นต่ำลงตามระยะเวลา ตามสภาพอากาศ วันนี้ก็ได้พิจารณาในหลายๆ เรื่อง ทั้งข้าวโลกและข้าวไทย ฯลฯ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า ในการประชุมยังหารือกันว่า จะทำอย่างไรกับข้าวในคลัง ซึ่งติดข้อกฎหมาย อยู่ ก็อยากให้รัฐบาลรับทราบไว้ว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะจอกเงยได้เลย มีแต่ราคาลดลงเรื่อยๆ และสุดท้ายก็จะปันเพราะไม่มีคนซื้อข้าวคุณภาพมันต่ำตั้งแต่ต้น แต่ข้าวดีก็คงจะขายได้ แต่ก็ไม่สามารถ ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งระบบได้เลย

"อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชน เกษตรกรด้วยว่า นโยบายแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยในอนาคต ก็ยากจนเหมือนเดิม ท่านต้องร่วมมือกับเราในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างในการผลิตข้าวทั้งระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาและเงินมหาศาล ดังนั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไป ผมจำเป็นต้องพูด แต่ไม่อยากให้กระทบกับชื่อเสียงของประเทศไทย" นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรากำลังแก้ทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นข้าว, ประมง, เศรษฐกิจ ฯลฯ ทำทุกอัน ก็ต่อเนื่องมาถึงการที่มาประท้วงเราอะไรเรา ตนขอก่อนได้หรือไม่ ประเทศชาติจะเสียหาย ขนาดนี้แล้ว แล้วยังจะมาอะไรกัน นักหนา ใครจะมาช่วยแก้ปัญหาให้ แล้วถ้าแก้ไม่ได้จะทำอย่างไร ค่าเก็บรักษาเดือนหนึ่งจาก 2,000 กว่า

ล้าน วันขึ้นเป็น 3,000 กว่าล้านแล้ว แต่ระบายออกไปส่วนหนึ่งแล้ว วันนั้นก็เหลือ 1,000 กว่าล้าน นี่เสียไปเปล่าๆ  
วันนี้ค่าเก็บรักษาข้าววันละ 46 ล้าน เฉยๆ เลยนะ คิดเอาแล้วกัน

ด้าน น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม นบข.เห็นชอบตามข้อเสนอของ  
กระทรวงพาณิชย์ นำข้าวในสต็อกของรัฐบาล 20,000 ตัน โดยร่วมกับสมาคมข้าวผู้ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้  
มาตรฐานเท่ากับการส่งออก เพื่อกระจายให้กับสหกรณ์, โรงสีชุมชน พร้อมเข้าร่วมโครงการ 149 รายนำข้าวไปบรรจุ  
ถุง

น.ส.ชุตินา กล่าวว่า โครงการเพื่อชุมชนขายให้กับรายย่อยขนาดถุง 2 กิโลกรัม ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ  
20 จำหน่ายราคาเดียวกันทั่วประเทศทั้งข้าวสารและข้าวเหนียว ลอตแรกนำออกจำหน่าย 500 ตันในช่วง  
กลางเดือนสิงหาคม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้สำรวจในสหกรณ์ต่างๆ ที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง  
เบื้องต้นมีการแจ้งความจำนงมาแล้วจำนวน 149 ราย และกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อส่งข้าวให้กระทรวง  
เกษตรฯ ที่จะหาสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

## ผู้ส่งออกผงข้าวประมูลเล็มหัก เปิดคลังตกใจ! "เสียเกินครึ่ง" ช่วยชำระราคาตลาดร่วม

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวสารให้กับเอกชนไปรวม  
7 ครั้ง ปริมาณ 3 ล้านตัน โดยทยอยรับมอบข้าวเรื่อยมา แต่ล่าสุดมีเอกชนที่ชนะการประมูลโดยเฉพาะกลุ่มเอกชนที่  
เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ที่มีการประมูลซื้อข้าวปริมาณมาก ๆ หลายราย เช่น บริษัทนครหลวงค้าข้าว บริษัทเอเชีย  
โกลเด้นไรซ์ บริษัทพงษ์ลาภ ซึ่งอยู่ระหว่างทยอยรับมอบข้าวตามสัญญา พบปัญหาว่าคุณภาพข้าวสารของรัฐบาลที่  
อยู่ในบางคลังไม่ตรงกับที่เสนอราคาซื้อไป โดยบางรายเสนอซื้อข้าวขาว 5% แต่เมื่อไปขนพบเป็นข้าวขาว 25% บาง  
รายพบเป็นปลายข้าว จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน

"แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะให้เราตรวจสอบคลังและให้ซื้อแบบยกกองช่วงแรก แต่มาปรับให้เป็นแบบเหมา  
คลังในช่วงหลัง แต่กระทรวงพาณิชย์ควรรับผิดชอบในจุดนี้ ไม่ใช่บังคับให้จ่ายเงิน 100% ที่เหลือให้เอกชนไปเคลียร์  
กันเอง ผู้ซื้อต้องไปรับเคลมกับบริษัทเซอร์เวย์อร์ หรือเจ้าของคลังเอง ซึ่งหากเป็นอย่างนี้จะมีผลต่อความเชื่อมั่น  
ในการเข้าร่วมการประมูลครั้งต่อไป ซึ่งผู้ซื้อก็ต้องตั้งราคาซื้อต่ำเพื่อหักประกันความเสี่ยงกรณีข้าวเสื่อม"

แหล่งข่าวเอกชนรายหนึ่งกล่าวว่า ได้ตรวจสอบพบความเสียหายบางคลังสัดส่วน 20-30% ของปริมาณข้าว  
ที่ประมูลได้ไป ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งคลังข้าวปีล่าสุด โครงการรับจำนำปีการผลิต 2556/2557 ทางเอกชนแต่ละรายจึง  
ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหา โดยแต่ละรายมีการเสนอหลายแนวทาง อาทิ  
บางรายขอให้แจ้งให้เจ้าของคลังมารับผิดชอบสำหรับข้าวปี 2556/2557 หรือเปลี่ยนคลัง หรือให้เจ้าของคลังนำข้าว  
ไปปรับปรุงตามคุณภาพมาตรฐาน

ผู้ส่งออกอีกรายหนึ่งกล่าวว่า บริษัทตรวจสอบพบความเสียหาย 70% ของปริมาณข้าวที่ประมูลไป ทาง  
บริษัทแจ้งให้กรมทราบ แต่เสนอให้ปรับวิธีการซื้อขายข้าวใหม่ โดยยกเลิกวิธีการการขายแบบเหมาคลัง เป็นการขาย  
ตามตัวอย่าง 2) ขอให้กรมการค้าต่างประเทศออกไปรับประกันสินค้ากรณีที่ไม่ได้ตามตัวอย่างต้องรับผิดชอบ เช่น  
หักค่าประกันของบริษัทเซอร์เวย์อร์ หรือลดราคาจำหน่ายข้าวที่เป็นปัญหาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือกรณี  
ให้เจ้าของคลังประมูลข้าวในคลังตัวเองเพื่อหักลบบัญชีค่าเช่าฝากที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ติดค้างกับเจ้าของคลัง

อย่างไรก็ตาม มีผู้ประมูลอีกรายหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถึงการขอเคลมว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ส่งออกราย  
ใหญ่หลายรายออกมาร้องกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ เพราะรายใหญ่ที่ประมูลไปหลักหลายแสนตันประสบปัญหา  
จากการรับมอบข้าวยังไม่ครบตามสัญญา แต่ราคาข้าวในตลาดตกต่ำลงตันละ 1,000-2,000 บาท ส่งผลให้ผู้ประมูล  
ข้าวในช่วงแรกที่เคยให้ราคาข้าวขาว 5% ตันละ 12,500 บาท ขาดทุนจากราคาตลาด และเสียเปรียบผู้ชนะการ  
ประมูลช่วงสุดท้าย ๆ ที่ได้ราคาตลาดต่ำลงเหลือตันละ 9,000-11,000 บาท ดังนั้น จึงต้องมีการหาตัวผู้รับผิดชอบ ซึ่ง  
หากเป็นข้าวปีเก่า ๆ จะต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทเซอร์เวย์อร์ แต่หากเป็นข้าวปีใหม่ปี 2556/2557 เป็นการเช่าฝาก  
จึงถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคลัง

"แต่เดิมกรมการค้าต่างประเทศเคยมีคณะทำงานดูแลเรื่องมาตรฐานข้าวหลังจากประมูลในแบบยกกองแต่ภายหลังจากเปลี่ยนเงื่อนไขมาเป็นประมูลเหมาคลังก็ไม่มีคณะทำงานชุดนี้แล้ว"

เอกชนรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ราคาตลาดปรับลงไปมาก ประกอบกับคุณภาพข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเก็บมานาน จึงทำให้ระดับราคาเกณฑ์ขั้นต่ำ (Floor Value) ของการประมูลข้าวครั้งที่ 4/2558 ที่กำลังจะเปิดให้ยื่นซองในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ลดลงตันละ 300-400 บาท จากราคาเกณฑ์ขั้นต่ำของการประมูลครั้งที่ 3/2556 ที่ประมูลไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา จึงมีการคาดการณ์กันว่าผู้เสนอราคาในรอบนี้อาจจะลดราคาซื้อในระดับตันละ 9,000-10,000 บาทเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้รับคำชี้แจงว่า กรมได้รับข้อร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว และจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นมีปริมาณไม่ถึง 10%

"หากทำหนังสือมาแล้วก็กรมพอจะช่วยให้แต่ตามหลักเกณฑ์ของการเปิดประมูลข้าวทางกรมได้ระบุเงื่อนไขกำหนดให้เอกชนที่สนใจประมูลจำเป็นต้องไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่หน้าคลังก่อนเสนอราคาแบบเหมาคลังไม่ใช่ยกกอง เท่ากับว่าผู้ส่งออกจะต้องรับทราบและยอมรับคุณภาพสินค้าในคลังที่จะประมูลซื้อแล้ว"

อย่างไรก็ตาม จากผลการประมูลครั้งที่ผ่านมามีผู้ซื้อข้าวไปถึง 80% ก็สะท้อนว่าตลาดยังมีความต้องการปริมาณมาก ส่วนการประมูลข้าวครั้งที่ 4/2558 เป็นการประมูลข้าวสำหรับการบริโภครวมกว่า 95% ของปริมาณข้าวที่สามารถบริโภคได้ซึ่งน่าจะลดสุดท้ายแล้ว สำหรับการประมูลครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะทำงานว่าจะประมูลข้าวชนิดใด ปริมาณเท่าไร ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะประมูลข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปริมาณ 1.3 ล้านตันซึ่งอาจจะให้มีการระบายตามแผนการระบายที่กำหนดไว้เดือนละ 1 ล้านตันได้ตามความเหมาะสมของตลาด

นางสาวบรรจงจิตต์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจาทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล(G to G) ว่า ในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้รัฐบาลจีนจะส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจายละเอียดตามที่เคยลงนามบันทึกความเข้าใจซื้อข้าวและยางพาราจากไทยตามโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยคาดว่าจะมีการตกลงทำสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรตามที่ได้เคยหารือไว้ก่อนหน้านี้

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

## **พืชภัยแล้งชะลอทำนาปี สศค.เชื่อ กระทบผลผลิตลดเล็กน้อย 11%**

นายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ว่า หลังจากที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง ส่งผลต่อเนื่องถึงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในช่วงเวลานี้จะยังมีฝนตกน้อย และจะเริ่มตกชุกตามฤดูกาลในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ดังนั้น ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำจึงยังน้อยกว่าปกติมาก ทำให้ต้องประกาศให้ชะลอการปลูกข้าวนาปีในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลองออกไปก่อน จนกว่าถึงช่วงฝนตกชุกตามฤดูกาล

หากติดตามการรายงานสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ของสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่เดือนต้นปี 2558 ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว จะพบว่า เอลนีโญมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่สูงกว่าค่าปกติและขยายพื้นที่ไปทางตะวันออกมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา โดยคาดหมายว่าความผิดปกติของอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและระบบบรรยากาศในเขตศูนย์สูตรมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง และจะคงเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญตลอดปี 2558

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว กอปรกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง นอกจากนี้ รายงานของ Clna (2007) ได้กล่าวถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรในช่วง 60 ปีข้างหน้าว่า จะส่งผลให้ผลิตภาพของภาคเกษตรในประเทศต่างๆทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ ประเทศไทย ลาว อินเดีย ออสเตรเลียตะวันตกและเหนือ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงด้านผลิตภาพการผลิตที่ลดลงมากกว่า 25% ส่วนประเทศมาเลเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภาพการผลิตที่ลดลงในช่วง 15 -25% ประเทศออสเตรเลียตะวันออกและใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภาพการผลิตที่ลดลงในช่วง 5 -25% ขณะที่ประเทศจีน มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภาพการผลิตที่เป็นไปได้ทั้งลดลง 5% และเพิ่มขึ้น 5% เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่จำนวนมาก และประเทศนิวซีแลนด์ มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภาพการผลิตที่คงที่ถึงเพิ่มขึ้นที่ 5% ส่วนสหรัฐอเมริกาตอนเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่ 5% ถึงมากกว่า 25%

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า จากภาวะปกติของการปลูกข้าวนาปี ซึ่งจะให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 27 ล้านตัน โดยในปี 2558 สศก. มีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีประมาณ 24.14 ล้านตัน จึงเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 11 ซึ่งการชะลอทำนาปีออกไปเป็นปลายเดือนกรกฎาคมนั้น อาจจะไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวนาปีมากนัก และนวัตกรรมใหม่ๆของการปลูกข้าวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด กล่าวคือ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ปลูกนั้น เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง เช่น พันธุ์ กข. พันธุ์ปทุมธานี พันธุ์ชัยนาท เป็นต้น สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถเลื่อนการปลูกออกไปได้ และมีความต้องการน้ำที่น้อยลง อีกทั้งเป็นการกระจายช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นระยะๆ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งผลดีต่อราคาให้แก่เกษตรกรขายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ หากมาดูปัจจัยภายนอก พบว่า การคลี่คลายของวิกฤติเศรษฐกิจโลก เริ่มมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น เราไม่ได้เผชิญกับภาวะเงินฝืด แม้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อจะติดลบ 1.27% แต่เงินเฟ้อที่ติดลบครั้งนี้เกิดจากปัจจัยการผลิตบางตัวทางด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ไทยได้ประโยชน์จากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาก เพราะทำให้ต้นทุนสินค้าถูกลง อีกทั้งการบริโภคภายในประเทศจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังขึ้นอยู่กับการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐ ที่จะต้องเร่งสร้างให้เกิดการจ้างงาน การกระจายลงสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real Sector) และราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มดีขึ้น จะส่งผลทำให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนภายในประเทศเริ่มเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น สะท้อนไปยังกลุ่มสินค้าภาคเกษตรดีขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลจะมีมาตรการ แนวทาง และนโยบายการเกษตรออกมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ทางภาคเกษตร การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอย่างเป็นรูปธรรม การประกันภัยพืชผลการเกษตรและมาตรการอื่นๆ หากมีการดูแลภาคการผลิตสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้นำเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำ เครื่องไถนาแบบเดินตามมาจำหน่ายกับสถาน ธนาพาณิชย์ให้เข้าโครงการจำหน่ายไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มเงินสดสำรองหมุนเวียน ซึ่งในภาพรวมจะส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจการเกษตรก็จะมีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายามเร่งสร้างรายได้นอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนภาคเกษตรที่หายไป อันที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของเกษตรกรในท้ายที่สุดอีกด้วย

*ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร*



## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 632,010 ตัน มูลค่า 256.743 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 5.8% และมูลค่าลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 671,174 ตัน มูลค่า 284.242 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2558 มีจำนวน 2.713 ล้านตัน มูลค่า 1,132 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 9.6% และมูลค่าลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 3.003 ล้านตัน มูลค่า 1,296 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ในช่วงนี้ราคาข้าวเวียดนามขยับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ส่งออกกำลังเตรียมการสำหรับการส่งมอบข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์และประเทศในแถบแอฟริกา ในช่วงก่อนที่ผลผลิตฤดูใหม่ (The summer-autumn rice) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงกลางเดือนนี้ ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนยังคงรอให้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลงไปอีกเพราะใกล้เข้าสู่ช่วงที่ผลผลิตฤดูใหม่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 345-352 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์ของเวียดนาม ได้ออกมาเสนอแนะเกี่ยวกับการประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ว่าหากเวียดนามตัดสินใจร่วมมือกับไทยแทนที่จะแข่งขันกัน ทั้งสองประเทศจะสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดีขึ้นมากกว่าราคาที่ฟิลิปปินส์เป็นผู้กำหนด

ภายใต้กลไกในปัจจุบัน องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) เลือกผู้ส่งออกข้าวผ่านการประมูล ผู้ส่งออกที่ได้รับเลือกต้องเสนอราคาที่ต่ำที่สุดโดยต้องอยู่ภายใต้เพดานราคาที่ NFA กำหนดไว้ หากผู้ส่งออกทั้งหมดเสนอราคาที่สูงกว่าเพดานราคา NFA ก็จะมีการประมูลครั้งใหม่หรืออาจแยกหารื้อกับผู้ส่งออกแต่ละราย และจะเลือกผู้ส่งออกที่ยอมขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าเพดานราคานั้น

นักวิเคราะห์ชาวเวียดนามระบุว่า กลไกดังกล่าวทำให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายรุก ในขณะที่ผู้ส่งออกซึ่งรวมทั้งเวียดนาม และไทยจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ หากเวียดนาม และไทยร่วมมือกัน ทั้งสองประเทศจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ ซื้อข้าว 1.8 ล้านตันทุกปี มีสัดส่วนเท่ากับ 10% ของปริมาณการส่งออกข้าวต่อปีรวมทั้งหมดของสองประเทศ หากเวียดนาม และไทยไม่สามารถขายข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ แต่ละประเทศจะมีข้าว 1 ล้านตันเพิ่มในสต็อก แต่หากเวียดนาม และไทยยืนยันจะขายข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กลไกดังกล่าว ทั้งคู่จะต้องขายข้าวในราคาถูกลง ซึ่งราคาที่ต่ำลงนี้จะถูกผู้นำเข้าข้าวรายอื่นๆ ใช้อ้างอิงเมื่อต้องเจรจาต่อรองสัญญา นั่นหมายความว่า เวียดนาม และไทยไม่เพียงแต่จะต้องขายข้าวในราคาถูกให้แก่ฟิลิปปินส์ แต่ยังคงต้องขายข้าวสำหรับส่งออกทั้งหมด 18 ล้านตัน ในราคาเดียวกันนี้ หากเวียดนามไม่สามารถเป็นฝ่ายเริ่มในการส่งออกข้าว ความพยายามทั้งหมดในการพัฒนาการผลิตข้าว และการรับรองกำไรให้แก่เกษตรกรก็จะสูญเปล่า

นักวิเคราะห์ยังชี้ว่า ผลผลิตข้าวของเวียดนาม และไทยเมื่อรวมกันแล้วมีสัดส่วนเป็น 50% ของข้าวทั้งหมดในตลาดโลก หากทั้งคู่ร่วมมือกัน ทั้งสองประเทศจะไม่เพียงแต่เป็นฝ่ายรุกในการขายข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ แต่ยังสามารถควบคุมราคาตลาดโลกได้ด้วย

ในความเป็นจริง รัฐบาลเวียดนามได้รับการเสนอแนะให้ร่วมมือกับไทย และประเทศอื่นๆ ตั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าว เนื่องจากความร่วมมือนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยพัฒนาการผลิตข้าวของเวียดนาม และไทย และเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยปกป้องผลกำไรของเกษตรกรชาวเวียดนาม และเกษตรกรชาวไทย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 40,800 ตัน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,842 ตัน ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 37.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,666 ตัน ในเดือน มิ.ย. 2557 โดยในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 283,825 ตัน เพิ่มขึ้น 59.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 177,928 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า บริษัทข้าวของกัมพูชา 72 แห่งได้ส่งออกข้าวไปยัง 51 ประเทศทั่วโลก โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด ปริมาณ 72,086 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รองลงมาคือฝรั่งเศส ปริมาณ 36,233 ตัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และโปแลนด์ปริมาณ 32,268 ตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา



ทั้งนี้ กัมพูชาผลิตข้าวเปลือกได้ปีละมากกว่า 9 ล้านตัน และเหลือสำหรับส่งออกปีละ 3 ล้านตัน ในปี 2553 กัมพูชาได้ออกยุทธศาสตร์ส่งเสริมธุรกิจข้าว โดยตั้งเป้าส่งออกข้าว 1 ล้านตันภายในปี 2558 อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาเปิดเผยเมื่อช่วงต้นปีนี้ว่า กัมพูชาไม่น่าจะบรรลุเป้าหมายเนื่องจากอาจสีข้าวไม่ได้เพียงพอ และไม่มีทุน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี การตลาด 2015 คาดว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน (รวมตัวเลขการส่งออกอย่างเป็นทางการ และการส่งข้าวผ่านแนวชายแดนที่ติดกับประเทศไทยและเวียดนาม) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.1 ล้านตัน ในปี 2014 ที่ผ่านมา

มีรายงานว่า บริษัท QC Rice ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาได้ลงนามใน MOU ร่วมกับบริษัทจีน Rizhao Rui Energy Trading Company ว่าด้วยการส่งออกข้าวสารแลกเปลี่ยนกับการนำเข้าเครื่องจักรและสินอุปกรณ์การเกษตร โดย นาย Taro Ichiro ประธานบริษัท QC Rice กล่าวถึงรายละเอียดของ MOU โดย QC Rice จะส่งออกข้าวสารจำนวน 250,000 ตัน ให้กับบริษัท Rizhao Rui Energy Trading Company โดย QC Rice จะนำเข้าเครื่องจักรการเกษตรจากจีนจำนวน 150 เครื่องได้แก่ รถไถนาและรถเกี่ยวข้าว มูลค่ารวม 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำมาใช้ทดแทนแรงงานภาคการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในครอบครัวในพื้นที่เพาะปลูก 168,750 ไร่

นาย Taro Ichiro กล่าว “เราต้องการเร่งผลิตข้าวและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร การใช้เครื่องจักรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้สามารถจัดส่งข้าวสารได้ทันเวลาที่กำหนด อีกทั้งช่วยควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อ”

ในปี 2014 บริษัท QC Rice สามารถส่งออกข้าวสารได้จำนวน 120 ตัน ปัจจุบันกัมพูชาได้รับโควตาการส่งออกข้าวสารไปยังประเทศจีนจากหน่วยงาน COFCO จำนวน 100,000 ตัน ซึ่งจะสิ้นสุดในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาจะได้เจรจากำหนดโควตากับ COFCO ในรอบถัดไป ทั้งนี้ล่าสุดจีนได้ให้โควตาในการส่งออกข้าวสารของประเทศพม่าจำนวน 1 ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าแบบ G-G จำนวน 500,000 ตัน

มีรายงานว่า หลังจากที่กัมพูชาแพ้การประมูลส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วงการค้าข้าวระบุว่า เป็นเพราะต้นทุนโลจิสติกส์และค่าขนส่งที่สูงทำให้ราคาข้าวสารกัมพูชาไม่สามารถแข่งขันกับข้าวเวียดนามได้ ทำให้เวียดนามชนะการประมูลดังกล่าวด้วยจำนวน 100,000 ตันข้าวสาร ด้วยราคาตันละ 416.85 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ข้าวจากไทยและเสนอราคาอยู่ที่ตันละ 417 และ 455.50 เหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

Khan Kunthy จากโรงสี BRICO กล่าวว่า "ราคาข้าวที่สูงเริ่มจากระดับท้องถิ่นแล้ว ตั้งแต่การรวบรวมข้าว ซึ่งต้องการแรงงานยกกระสอบข้าวขึ้นรถบรรทุก นอกจากนี้กัมพูชาขาดสต็อกเก็บข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อีกทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนและการขนส่ง ที่ไม่ได้คุณภาพ

ด้าน Nuon Rattana ผู้จัดการบริษัท RDL Logistics เสริมอีกปัญหาที่สำคัญ คือการคอร์รัปชันและกฎระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าจะได้รับอนุญาตการส่งออกข้าว

Song Sarun ประธานบริษัท Amru Rice และที่ปรึกษาสมาคมพันธ์ข้าวกัมพูชา เพิ่มเติมว่า การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนส่งข้าวสารก็เป็นปัญหาเช่นกัน “ท่าเรือพระสีหนุไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ที่พอเพียง บางครั้งจำเป็นต้องใช้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือพนมเปญ ซึ่งอัตราค่าบริการที่แพงกว่า โดยปัจจุบันอยู่ที่ 130 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตู้ เมื่อเทียบกับค่าบริการคอนเทนเนอร์ในประเทศไทยเพียง 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตู้ เท่านั้น

May Kalyan ที่ปรึกษาอาวุโส สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลพยายามยกระดับการขนส่งข้าวสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับข้าวคุณภาพเช่น ข้าวหอมผกามะลิ เป็นต้น

ด้านนาย ทน วีระ ประธานบริษัท Green Trade กล่าวว่า ข้าวสารกัมพูชาประสบความสำเร็จเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก 3 ปีซ้อน และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและคาดว่าจะสามารถขยายตลาดข้าวได้มากขึ้น นอกจากนี้กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงกัมพูชาอยู่ระหว่างการ จัดเตรียมพันธุ์ข้าว 10 ชนิด ซึ่งมีคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูงเพื่อส่งออก

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

นาย Francis Pangilinan ผู้ช่วยประธานาธิบดีด้านความมั่นคงทางอาหารและการปฏิรูปการเกษตร กล่าวว่า องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) จะดำเนินการตรวจสอบข้าวสารปลอมที่ทำจากพลาสติก หลังพบมีการจำหน่ายในเมือง Davao โดยจะเริ่มตรวจสอบร้านจำหน่ายข้าวในสัปดาห์หน้า เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้าวปลอมในตลาด โดยองค์การอาหารแห่งชาติ จะร่วมมือกับกรมศุลกากรและหน่วยรักษาการณ์ชายฝั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ปัจจุบันองค์การอาหารแห่งชาติ ได้ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ค้าปลีกข้าวแห่งฟิลิปปินส์ เพื่อดำเนินการกำกับดูแลเกี่ยวกับการกระจาย จัดจำหน่ายข้าวในประเทศ โดยสมาชิกของสมาพันธ์ฯ มีครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้ว

สำนักงานองค์การอาหารแห่งชาติในเมือง Davao รายงานว่า มีการร้องเรียนผ่านทางสื่อท้องถิ่นข่าวที่มาจากร้าน Ciudad Esperanza Canteen มีลักษณะคล้าย Styrofoam และมีการกล่าวหาว่าข้าวดังกล่าวมาจากซัพพลายเออร์ ที่ชื่อ Eliza Breta ทั้งนี้ ทางด้าน Breta ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการส่งมอบข้าวปลอม อย่างไรก็ตาม องค์การอาหารแห่งชาติกำลังตรวจสอบร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายข้าวปลอมอยู่

ด้านโฆษกขององค์การอาหารแห่งชาติ นาย Angel Imperial Jr. กล่าวว่า องค์การอาหารแห่งชาติ ยังไม่ยืนยันเรื่องข้าวปลอมว่ามีปรากฏอยู่จริงในตลาดฟิลิปปินส์ แต่ได้เก็บตัวอย่างข้าวที่ต้องสงสัยมา 2 กิโลกรัม เพื่อนำไปตรวจสอบที่ศูนย์พัฒนาอาหาร (อยู่ใน Taguig City) ต่อไป

สำหรับข้าวสารปลอมดังกล่าว มีรายงานว่า เป็นข้าวที่ผลิตจากมันฝรั่ง มันหวานและเรซินสังเคราะห์ (ส่วนประกอบที่ใช้ในการทำพลาสติก ซึ่งเป็นพิษร้ายแรง) โดยมีแหล่งผลิตอยู่ในประเทศจีนและส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย อย่างเช่น อินโดนีเซียและเวียดนาม

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ข้าวสารปลอมดังกล่าวมีสีและลักษณะคล้ายข้าวสารแท้อย่างมาก จึงยากที่จะทราบได้ว่าเป็นข้าวสารปลอม หากยังไม่ได้นำไปหุงให้สุก ซึ่งข้าวดังกล่าวเป็นพลาสติกและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร (The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEEDA) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือน (ต.ค.-พ.ค.) ของปีการตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 8.176 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 2.805 ล้านตัน ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 5.371 ล้านตัน

สำหรับการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2015 (ม.ค.-ธ.ค.) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 5.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 1.872 ล้านตัน ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3.201 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาจนวันที่ 26 มิ.ย. มีพื้นที่ประมาณ 33.75 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 19-26 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญหลายแห่ง โดยในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 16% ซึ่งช่วยให้การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (the kharif rice) เป็นไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ ทางกรมได้รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตครั้งที่ 3 ของปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) จะมีผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 102.54 ล้านตัน ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 106.65 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14 ที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 28 มิ.ย. 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้กำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนติน่า และ อินเดีย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 2 ก.ค. ศกนี้

ทั้งนี้เชื่อว่า อิรักยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอขายข้าวจากทุกประเทศ ซึ่งอินเดียเสนอราคาที่ 431.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f basis) สหรัฐเสนอราคาที่ 589.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) บราซิลเสนอราคาที่ 603 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) อูรุกวัยเสนอราคาที่ 632 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f) และอาร์เจนติน่าเสนอราคาที่ 620.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f)

ก่อนหน้านี้ Bloomberg รายงานว่า อิรักตกลงซื้อข้าวบาสมาดิจากบริษัทของอินเดีย 5 ราย รวมจำนวน 225,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์การผลิตข้าวภายในประเทศของไนจีเรียว่า กลุ่มบริษัท Dangote Group ได้ตัดสินใจลงทุนพัฒนาพื้นที่ขนาด 16,000 เฮกเตอร์ หรือประมาณ 100,000 ไร่ ในรัฐ Jigawa สำหรับการทำธุรกิจข้าวครบวงจร โดยจะใช้พื้นที่ 15,000 เฮกเตอร์ สำหรับการเพาะปลูก และ 1,000 เฮกเตอร์ สำหรับก่อตั้งโรงสีและยุ้งฉาง โดยได้เตรียมเงินลงทุนในระยะแรกเป็นเงิน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแผนขยายการลงทุนไปยังรัฐอื่นๆ โดยมีเป้าหมายการผลิตให้ได้ผลผลิตรวม 1 ล้านตันภายในระยะเวลา 4 ปี

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท Dangote Group เป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่สุดในไนจีเรีย ทำธุรกิจซีเมนต์ แป้ง โรงกลั่นน้ำมัน การเงิน บริหารท่าเรือ อสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคมโดยมีเจ้าของชื่อ Mr.Aliko Dangote ซึ่งร่ำรวยที่สุดในแอฟริกา และเป็นอันดับที่ ๖๗ ของโลก (สูงกว่ำนักธุรกิจไทยทั้งหมด) มีทรัพย์สิน รวมประมาณ 14.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการจัดอันดับของ Forbes ในปี 2558

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา